

แนะนำเอกชนผลิตหมอเอง

ตั้งร.เลียนแบบในต่างประเทศ รับสมัครแพทย์เพิ่ม 1.3 พันคน!

โพสต์ทูเดย์ — หมอประเทศแนะนำโรงพยาบาลเอกชนตั้งโรงเรียนผลิตแพทย์เอง

นพ.ประเวศ วะสี ราชูรอาวุโสเปิดเผยว่า หากต้องการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแพทย์จะต้องมองระบบที่ใหญ่กว่าการเพิ่มค่าปรับชุดใช้ทุนของนักศึกษาแพทย์กรณีทีล้าออกก่อนใช้ทุนครบ เนื่องจากปัญหาขาดแคลนแพทย์เป็นเรื่องใหญ่มาที่ยังไม่มีใครมาดำเนินการอย่างจริงจัง

“ควรมีการวิเคราะห์เรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังให้สังคมได้รับรู้ หลังจากนั้นจึงมาคิดหารูปแบบวิธีการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับสังคม เพราะภาษีจ้างหมอมามากประชาชน” นพ.ประเวศ กล่าว

นอกจากนี้ เสนอว่าโรงพยาบาลเอกชน ก็ควรมีส่วนร่วมในการผลิต

แพทย์ โดยโรงพยาบาลเอกชนอาจรวมตัวกันตั้งเป็นโรงเรียนผลิตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสำหรับโรงพยาบาลเอกชน เหมือนอย่างมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดหรือสถาบันผลิตแพทย์ในต่างประเทศก็ล้วนเป็นของเอกชนทั้งสิ้น

นพ.ประเวศ กล่าวอีกว่า ผลพวงของการค้าเสรี เมื่อต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านสุขภาพ ทำให้โรงพยาบาลเอกชนหวังได้เม็ดเงินนี้จากลูกค้าจากต่างประเทศ จึงยอมจ่ายเงินเป็น 10 เท่าของเงินเดือนภาครัฐเพื่อดึงแพทย์ออกจากระบบ ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการคนจน

“รวมถึงต้องคำนวณรายได้กำไรของสถานพยาบาลเอกชนว่ามีรายได้เท่าใด และเป็นธรรมหรือไม่ที่ภาคเอกชนจะมาดูดทรัพยากรเช่นนี้

โดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเลย จึงต้องให้นักวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์ เพื่อให้ข้อมูลประชาชนให้เกิดความรู้สึกรู้ว่าเป็นธรรมหรือไม่” นพ.ประเวศ กล่าว

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ในวันที่ 18 ส.ค. จะประชุมคณะกรรมการกำลังพลด้านสุขภาพแห่งชาติที่มี นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรีเป็นประธาน เพื่อนำเรื่องข้อเสนอนេះของ นพ.ประเวศ เสนอไปวิเคราะห์

นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ สำนักวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) กล่าวว่า ในการประชุมคณะแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ในเดือน ส.ค.นี้

ทั้งนี้ จะหารือเรื่องการจัดการศึกษาของแพทย์ ทิศทางการผลิต

แพทย์ของปี 2552 ว่าจะเป็นอย่างไร จะเปิดรับแพทย์แต่ละสาขาจำนวนเท่าใดเพื่อให้สอดคล้องกับการขาดแคลนแพทย์ในระบบสาธารณสุขและสถานการณ์ความเจ็บป่วยของประชาชน

ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้ประกาศหลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตปีการศึกษา 2552 ผ่านระบบรับตรงของคณะแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน และคณะทันตแพทยศาสตร์ 5 สถาบัน

พญ.บุญมี สถาปัตยวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการสอบคัดเลือก กสพท. กล่าวว่า ปีนี้กลุ่มแพทย์ รับนักศึกษาประมาณ 1,340 คน ซึ่งแต่ละแห่งรับไม่เท่ากันนักศึกษาสามารถดูข้อมูลทาง www.si.mahidol.ac.th/consortium ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค.นี้ ○